



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 5 กันยายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. แล้ง-พายุพ่นพิษหั่นจีดีพีเกษตร	ข่าวสด
2. ภาพข่าว: สัมมนา	เดลินิวส์
3. ภาพข่าว: ร่วมมือ	แนวหน้า
4. ธ.ก.ส. ผนึกสศก. ต่อยอดวิจัย	เดลินิวส์
5. สำรวจแหล่งผลิตและทิศทางการตลาดข้าวที่ สุโขทัย-พิษณุโลก	มติชน
6. ยกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมัน	เดลินิวส์
7. คอลัมน์: สุราษฎร์เร่งยกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมัน	แนวหน้า
8. คอลัมน์ ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา: 'รมช.ศธ.'น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ....	สยามรัฐ
9. 2 พายุเติมน้ำเขื่อนพันวิกฤติ ไฟเขียวงบฯ'แก้ท่วม-แล้ง'	กรุงเทพธุรกิจ
10. ไทยผนึกกัมพูชาตีวงเข็มมาตรฐาน'จีเอพี'ปูทางสู่เป้าการค้า1.5หมื่นล้านดอลลาร์ปี63	คมชัดลึก
11. ในหลวงทรงห่วงใยราษฎร รับสั่งดูแลปชช.ให้ดีที่สุด	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. คอลัมน์ โลกข่าวดำทุกซ์	ไทยรัฐ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด  
หัวข้อข่าว : แล้ง-พายุพ่นพิษหนักจิติพีเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  
ฉบับที่ : 10508 หน้า : 5 (ซ้าย)

## แล้ง-พายุพ่นพิษหนักจิติพีเกษตร

**น.ส.จริยา สุทธิไชชา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า สศก. ปรับประมาณการทั้งปีของผลผลิตข้าวรวมรวมภาคเกษตร (จิติพีภาคเกษตร) เหลือ 2-2.3% จากเดิม 3.0-3.5% และเติบโตน้อยกว่าปีก่อนที่ 4.6% สาเหตุจากสถานการณ์ภัยแล้ง และน้ำท่วมในภาคเหนือ ภาคอีสาน ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย

เบื้องต้นพบว่าจะกระทบพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวในหลายจังหวัดภาคอีสานเสียหาย ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงจากก่อนหน้าที่ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมาที่เสียหายหลายแสนไร่ แต่เชื่อว่าข้าวเพื่อการบริโภคจะไม่ขาดแคลน แต่ข้าวเพื่อการส่งออกอาจมีปริมาณลดลง และราคาสูงขึ้น

ทั้งนี้ สศก. ประเมินว่าจากผลผลิตข้าวที่ลดลงทั้งจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม จะส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น ทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว ทำให้การปลูกข้าวฤดูกาลหน้าเกษตรกรอาจปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวที่มีราคามากขึ้น โดยเฉพาะข้าวเหนียวที่มีราคาสูงในปี

“พายุทั้ง 2 ลูกนี้ส่งผลให้ข้าวเหนียว หอมจังหวัด และหอมมะลิ ได้รับความเสียหายโดยไม่สามารถซ่อมหรือปลูกทดแทนได้อีก เพราะข้าวชนิดดังกล่าวต้องอาศัยช่วงแสงในการออกรวง นอกจากนี้ยังมีพืชที่เสี่ยงจะเสียหายอีกคือ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  
หัวข้อข่าว : ภาพข่าว: สัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  
ฉบับที่ : 25529 หน้า : 8 (บนซ้าย)



☒ สัมมนา... **น.ส.จวิฬา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2562” เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นนำมาพัฒนาผลงานวิชาการให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า  
หัวข้อข่าว : ภาพข่าว: ร่วมมือ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  
ฉบับที่ : 14010 หน้า : 8 (ซ้าย)



**ร่วมมือ : นางสาวจรียา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างสองหน่วยงาน ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน กทม. เมื่อเร็วๆ นี้**



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  
หัวข้อข่าว : ธ.ก.ส.ผนึกสศก.ต่อยอดวิจัย

วันหยุดสัปดาห์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  
ฉบับที่ : 25529 หน้า : 7 (ขวา)

## ธ.ก.ส.ผนึกสศก.ต่อยอดวิจัย

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า นวัตกรรมในการพัฒนาภาคการเกษตร ซึ่งเป็นประโยชน์ธนาคารได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน ต่อเกษตรกร วิชากิจชุมชน และเครือข่ายชุมชนภาควิชาการและการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กับ การเกษตร ตลอดจนยังช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เพื่อแลกเปลี่ยน มีความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ข้อมูลความรู้วิชาการ การสนับสนุน ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน ไทยได้อย่างยั่งยืน”

“ที่ผ่านมามีทั้ง 2 หน่วยงานมีการร่วมมือกัน ทั้งด้าน นวัตกรรม ธ.ก.ส.เพื่อนำไปประกอบกรกิจระหว่ง วิจัย ประเมินผลแล้ว ยังมีเป้าหมายต่อยอดขยายผลงานวิจัยไป การเกษตรผ่านสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อ ประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชน.

**น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการ สศก.**กล่าวว่า

ความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร ความคิดเห็นข้อมูลทางวิชาการ การ จัดกิจกรรมทางวิชาการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สศก.และศูนย์วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ธ.ก.ส.เพื่อนำไปประกอบกรกิจระหว่ง วิจัย ประเมินผลแล้ว ยังมีเป้าหมายต่อยอดขยายผลงานวิจัยไป การเกษตรผ่านสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อ ประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชน.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : สำรองแหล่งผลิตและทิศทางการตลาดข้าวที่ สุโขทัย-พิษณุโลก

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15152 หน้า : 7 (ล่างขวา)

## สำรวจแหล่งผลิตและทิศทางการตลาดข้าวที่ สุโขทัย-พิษณุโลก

**นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก เพื่อติดตามการเพาะปลูกข้าวจานาปีของเกษตรกร ปริมาณผลผลิต การประสมกับธรรมชาติ ตลอดจนราคาข้าวเปลือกที่ผู้ประกอบการโรงสีรับซื้อ ซึ่งทั้ง 2 จังหวัด เป็นแหล่งผลิตข้าวเจ้าคุณภาพดีที่สำคัญของประเทศ โดยข้อมูลการผลิต (ข้อมูลผลพยากรณ์โดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร ณ เดือนมิถุนายน 2562) พบว่า จังหวัดสุโขทัยมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ประมาณ 1.04 ล้านไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 0.99 ล้านไร่ ให้ผลผลิตรวม 0.55 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 553 กิโลกรัม/ไร่ (ณ ความชื้น 15%) สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2562/63 ประมาณ 1.37 ล้านไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 1.31 ล้านไร่ ให้ผลผลิตรวม 0.77 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 588 กิโลกรัม/ไร่ (ณ ความชื้น 15%)

เมื่อเทียบกับเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2561/62 พบว่า เนื้อที่เพาะปลูกของทั้ง 2 จังหวัด เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากภาคครัวเรือนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (ปีการผลิต 2562/63) ประกอบกับราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มสูงขึ้น เกษตรกรจึงกลับมาทำนาในพื้นที่ที่เคยปล่อยว่าง แต่เนื้อที่เพิ่มขึ้นไม่มาก เนื่องจากเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปีจำกัด

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรทั้ง 2 จังหวัด ได้ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงเดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงต้นข้าวของเกษตรกรที่เพาะปลูกช่วงเดือนพฤษภาคม ได้รับความเสียหายต้นแคระแกร็น และแห้งตาย ส่งผลให้เนื้อที่เก็บเกี่ยวมีแนวโน้มลดลง

ขณะที่มีเกษตรกรบางพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัย เช่น อำเภอเมือง บ้านด่านลานหอย ศรีสำโรง และในจังหวัดพิษณุโลก เช่น อำเภอเมือง บางระกำ บางกระทุ่ม วัดโบสถ์ และวังทอง ได้เลื่อนการเพาะปลูกข้าวออกไป เนื่องจากฝนล่าช้า โดยเกษตรกรได้เริ่มปลูกช่วงปลายเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ส่งผลให้ทำนาได้เพียงรอบเดียว จึงคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดลดลง (ปกติเกษตรกรจะเริ่มปลูกข้าวช่วงเดือนพฤษภาคม และจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำไปจำหน่ายในเดือนสิงหาคม)

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกทั้ง 2 จังหวัด พบว่า ณ เดือนสิงหาคม 2562 ราคาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยจังหวัดสุโขทัย ราคาข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้ (ความชื้น 25-26%) ประมาณตันละ 6,700-7,200 บาท และข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้น 15%) ประมาณตันละ 8,000-8,200 บาท สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ราคาข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้ (ความชื้น 25-26%) ประมาณตันละ 6,800-7,000 บาท และข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้น 15%) ประมาณตันละ 8,200-8,300 บาท

หากพิจารณาในภาพรวม เมื่อปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ตลาดยังคงมีความต้องการข้าว ราคาข้าวเปลือกอาจจะรักษาระดับราคาอยู่ในเกณฑ์สูงได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรตรวจสอบแปลงนาตลอดฤดูกาลเพาะปลูกอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้มีวัชพืช และศัตรูพืชระบาด เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพดี สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูง นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวางแผนสนับสนุนเงินทุนให้กับสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพ เพื่อซื้อเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก เนื่องจากจะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยชะลอปริมาณข้าวออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ยกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมัน

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25529 หน้า : 8 (ล่าง)

## ยกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมัน

นายชาวุชย์ ศศิธร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สศท.8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศท.) เปิดเผยถึงโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกร ภาวฑ และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พัฒนาการผลิตและซื้อขายปาล์มน้ำมันคุณภาพ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและเป็นธรรม โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ตุลาคม 2561-กันยายน 2562

โดยได้มีการจัดประกวดโรงงานการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงงานที่เข้าประกวดจะต้องพัฒนาคุณภาพสกัดน้ำมันปาล์มดิบให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ อัตราน้ำมัน 18% ขึ้นไป (ปาล์มน้ำมัน 100 กก. สามารถสกัดน้ำมันปาล์มดิบ หรือ CPO ได้ 18 กก.) ซึ่งทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้ประเมินโรงงานที่สมัครเข้าร่วมประกวด จำนวน 20 โรงงาน ในช่วงเดือน ธ.ค. 61- ม.ค. 62 พบว่า มีโรงงานที่สกัดน้ำมันปาล์มดิบได้อัตรา 18 - 18.99% จำนวน 16 ราย และโรงงานที่สกัดน้ำมันปาล์มดิบได้อัตรา 19% จำนวน 2 ราย

นอกจากนี้ ได้มีการติดตามผลต่อเนื่อง พบว่า มีโรงงานสกัดที่พัฒนาการผลิตน้ำมันปาล์มดิบให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 62) สามารถสกัดน้ำมันปาล์มดิบได้อัตรา 18% จำนวน 2 ราย และโรงงานที่สามารถผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้อัตรา 19% จำนวน 4 ราย

โดยจังหวัดมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันไปสู่ Oil Palm City ซึ่ง สศท. 8 ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วย ดังนั้น หากมีการพัฒนายกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมัน และสามารถสกัดน้ำมันได้อัตราเพิ่มขึ้น 1% จะทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น 0.15-0.20 บาท/กก. ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายได้เพิ่มขึ้นในภาพรวมอย่างน้อยประมาณ 809 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ต้องให้ความสำคัญในการตัดปาล์มที่สุก สด และมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตการผลิตในสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้การช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: สุราษฎร์เร่งยกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมัน

วันหยุดสัปดาห์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14010 หน้า : 8 (บนขวา)

## สุราษฎร์เร่งยกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมัน

นายชาญชัย สติธร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี (สศท.8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)

เปิดเผยถึงโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมัน จ.สุราษฎร์ธานี ว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ดำเนินโครงการตั้งแต่ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 โดยจัดประกวดโรงงานพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันในจ.สุราษฎร์ธานี โรงงานที่เข้าประกวดต้องพัฒนาคุณภาพสกัดน้ำมันปาล์มดิบให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดคืออัตราน้ำมัน 18% ขึ้นไป (ปาล์มน้ำมัน 100 กก. สกัดน้ำมันปาล์มดิบ หรือ CPO ได้ 18 กก. ซึ่งคณะกรรมการโครงการประเมินโรงงานที่สมัครเข้าร่วมประกวด 20 โรงงาน ช่วงเดือนธ.ค. 2561-ม.ค.2562 พบว่า มีโรงงานที่สกัดน้ำมันปาล์มดิบได้อัตรา 18-18.99% 16 ราย และโรงงานที่สกัดน้ำมันปาล์มดิบได้อัตรา 19% 2 ราย นอกจากนี้ ได้ติดตามผลต่อเนื่อง พบว่า มีโรงงานสกัดที่พัฒนาการผลิตน้ำมันปาล์มดิบให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 6 เดือน



(ม.ก.- มิ.ย.2562) สกัดน้ำมันปาล์มดิบได้อัตรา 18% 2 ราย และโรงสกัดที่ผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้ในอัตรา 19% 4 ราย

ทางจ.สุราษฎร์ธานี มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ประกอบการโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันที่เข้าประกวด โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ซึ่งการจัดประกวดครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวและตระหนักร่วมกันในการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพสำหรับดำเนินกิจกรรมอื่น ตามโครงการ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงงาน เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ลานเทินจ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงดตัดและซื้อขายปาล์มน้ำมันเน้นคุณภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ำมันที่สำคัญของประเทศ มีเนื้อที่ให้ผลและผลผลิตมากที่สุดในประเทศปี 2562 (ข้อมูลวันที่ 26 ก.ค.2562) มีเนื้อที่ให้ผล 1.219 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ 4 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ



## 'รมช.ศธ.' นำอำนวยการทฤษฎีใหม่ฯสู่อาชีพเกษตร (จบ)



เสกสรร สิทธิธาม  
seksan2493@yahoo.com



“...อันนี้ถึงบอกว่า เศรษฐกิจพอเพียง หรือ ทฤษฎีใหม่ นี้ 2 อย่างนี้จะนำความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำได้โดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขพอใจได้...”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต 4 ธันวาคม 2541

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทุกแห่ง เฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม (วษท.) ไม่ใช่เรียนเฉพาะพืชศาสตร์แต่สอนด้านสัตวศาสตร์ควบคู่ไปด้วย จึงขาดไม่ได้ก็คือพื้นที่เลี้ยงปลุกสัตว์ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่เป็นแหล่งศึกษาการเลี้ยง การขยายพันธุ์ปลุกสัตว์ต่างๆ

เมื่อ นศ. จบไปแล้วก็เอาไปทำอาชีพ ไปทำงานในฟาร์ม ในกระทรงเกษตรฯ หรือในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ทันที หรือทำเองตลอดจนไปให้คำแนะนำคนอื่นได้อย่างภาคภูมิใจแล้วยังอีกมากมายต้องไปดูด้วยตาสัมผัสด้วยมือกันเอง

รากฐานการสร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพโดยตรงมิใช่เกิดด้วยผลพวงครูอาจารย์ที่สอนในวิทยาลัย แต่นักเรียนนักศึกษาขยันได้ไปเพิ่มความเชี่ยวชาญผ่านโครงการทวิภาคีทั้งต่างประเทศ ดังที่เกริ่นข้างต้นคือทวิภาคีไทย-อิสราเอล ยังมีทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย เป็นต้น ไม่ต้องพูดถึงทวิภาคีภายในประเทศ เพราะมีสถานประกอบการเปิดประตูรับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกสาขาอาชีพอยู่แล้ว

ด้วยมุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างคนดีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

มีระเบียบวินัย มีงานทำ พึ่งพาตนเองได้บนหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

บางองค์กรเข้ามาเพิ่มประสบการณ์ความเชี่ยวชาญให้กับครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาถึงในรั้ววิทยาลัย เช่น โครงการชีวิตวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ที่สนับสนุนส่งเสริมกระบวนการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้นแบบแปลงพืชผักอินทรีย์ทุกระบบที่ นร. นศ. ครูอาจารย์เรียนร่วมกัน

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เดินทางไปเยือนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม (วษท.) เพื่อดูผลสัมฤทธิ์และเพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคความต้องการต่างๆ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย ได้ลงพื้นที่แปลงเกษตรของกลุ่ม นศ. อ.ศ. กษ. ซึ่งคือเกษตรกรที่เป็นชาวบ้านและร่วมกันทำแปลงเกษตรตามองค์ความรู้วิชาการที่เรียนไปจาก วษท. มหาสารคาม หลังจากพบปะพูดคุยกับชาวบ้านและเดินชมแปลงเกษตรแล้วกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ดูการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) มหาสารคาม และ ดูผลการดำเนินของนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ. กษ.) ที่บ้านหนองบัวแปะ อ. ยางสีสุราช จ. มหาสารคาม ได้เห็นความสำเร็จของโครงการ อศ. กษ. เกษตรกรมีผลผลิตที่ดี มีระบบการตลาดที่ดี ด้วยความรู้ประสบการณ์แห่งภูมิปัญญาประสบประสานกัน เฉพาะอย่างหลักการทำเกษตรตามทฤษฎีใหม่แนวพระราชดำริ มีผู้เรียนตั้งแต่อายุ 17 ปี - 72 ปี ซึ่งก็ตรงกับนโยบายที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะให้เปิด วษท. สำหรับคนทุกวัย ไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็เรียน วษท. ได้ โดยให้เน้นย้ำองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาคือหลักการเกษตรตามทฤษฎีใหม่ฯ บนรากฐานแห่งการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ซึ่งจะเป็นการสร้างเกษตรกรที่จะพัฒนาตนเองนำสู่การพึ่งพาตนเองได้มีความสุขมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยผลผลิตที่เป็นอินทรีย์ ก่อประโยชน์ทั้งแก่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค



เพิ่มขึ้น ครอบคลุมอบอุ่น ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่อาชีพเกษตรกรขยายโครงการต่อไป รมช.ศธ. กล่าวต่อไปว่า ขอให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(วชท.)นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นให้วิทยาลัยและนักศึกษาที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชน มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชนมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ วชท.ทุกแห่ง ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะต้นไม้ท้องถิ่น ต้นไม้ที่มีมูลค่า เช่น พะยูง สัก ยาง เป็นต้น รวมถึงรณรงค์ให้นักศึกษา และประชาชน นอกจากปลูกต้นไม้ทั่วไปแล้วก็ควรปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่าตามหัวไร่ ปลายนา หรือแบ่งพื้นที่ 1

ไร่มาปลูกต้นไม้มูลค่า ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความมั่นคง สร้างรายได้ให้เกษตรกร ได้จับเงินล้านแน่นอน

**คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ** กล่าวด้วยว่า “ที่ วชท.มหาสารคามมีการบริหารจัดการน้ำโดยรู้จักใช้น้ำอย่างมีคุณภาพทั้งน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งดิฉันจะให้ วชท.มหาสารคามเป็นต้นแบบและเป็นแกนนำสร้างการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริที่ให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปีแม้จะอยู่นอกเขตชลประทาน”



เยี่ยมผู้ประสบภัย : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ที่บ้านดงพลวง หมู่ที่ 7 ต.วังพิรุณ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเยี่ยมเยียน และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลถล่ม วานนี้(4 ก.ย.)

## 2พายุเติมน้ำเขื่อนพันวิฤฤติ ไฟเขี้ยวบขฯ'แก้ท่วม-แล้ง'

กรุงเทพธุรกิจ ● นายกฯ ลงพื้นที่ “พิษณุโลก-สุโขทัย” ประชุมร่วม ผู้ว่าฯ 17 จังหวัดภาคเหนือ แก้น้ำท่วม มท.รายงานเสียหายกว่า 6 แสนกว่าไร่ สทนช.รับลูก น้ดตถก เกษตร-มท.-ผู้ว่าฯ 6 ก.ย.หลังนายกฯ ไฟเขียว โครงการแก้วิฤฤติท่วม-แล้ง สทนช.เผยอิทธิพลพายุ “โพดุล-คาจิกิ” ส่งผลน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่ม 7 พันล้าน ลบ.ม.พันวิฤฤติแล้ง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสั่งการแก้ ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุ ใน จ.พิษณุโลก และสุโขทัย วานนี้(4 ก.ย.) โดยประชุมร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและ สหกรณ์ ร่วมหารือด้วย

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯกล่าวว่า รัฐบาล ตั้งใจแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน ทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน วันนี้ตั้งใจเดินทางมาติดตามปัญหาน้ำ ท่วมในพื้นที่พิษณุโลกและสุโขทัย เพราะเป็นพื้นที่ ประสบปัญหาน้ำท่วมมาโดยตลอด และมอบหมาย ให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองชมพูและโครงการพัฒนา ลุ่มน้ำวังทอง โครงการที่มีความเร่งด่วนสามารถทำ ก็ให้พิจารณาดำเนินการก่อน โดยต้องหาแนวทาง ในการเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ทั้งเร่ง

เยียวยาในส่วนพื้นที่การเกษตรที่เสียหายตามหลักเกณฑ์ที่มีอยู่

ทั้งนี้ ขอให้หมอนำแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ โดยเฉพาะการจูงน้ำไปเก็บไว้ และในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยและสั่งให้

อ่านต่อหน้า | 13

ต่อจากหน้า 16

## 2พายุ

ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด ซึ่งขอแสดงความเสียใจต่อประชาชนที่สูญเสียซึ่งสั่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วนแล้ว

**มท.รายงานเสียหายกว่า 6 แสนไร่**  
ด้าน รมว.มหาดไทย ระบุในที่ประชุมว่า ความเสียหายครั้งนี้รวมแล้วกว่า 6 แสนกว่าไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่นา รวมทั้งมีการรายงานผู้เสียชีวิตรวม 16 ราย จึงต้องยกระดับการแจ้งเตือนเพื่อให้พร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ทุกฝ่ายต้องติดตามสถานการณ์พายุและมีการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด ติดตามประเมินสถานการณ์ ปรับแผนการทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้มีการระบายน้ำที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ขณะที่ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมชลประทานได้เร่งฟื้นฟูภายหลังน้ำลดทุกพื้นที่ โดยมีการสำรวจความเสียหายเพื่อให้ได้ข้อมูลภายในหนึ่งสัปดาห์ รวมทั้งให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ที่จูงน้ำเข้าไปเก็บ การนำสัตว์น้ำไปปล่อยในพื้นที่เพื่อเป็นอาหารสำหรับประชาชน รวมถึงการนำพันธุ์พืชอายุสั้นมอบให้เกษตรกรเพาะปลูกเพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่

### รัฐจัดงบ 3 ส่วนเร่งบรรเทาทุกข์

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบ 3 ส่วนคือ งบกลางใช้เร่งด่วน งบฟังก์ชันและงบท้องถิ่นขอให้ดำเนินการตามห้วงเวลาและเป้าหมายที่กำหนด และนายคาฯยังพร้อมรับพิจารณาโครงการเกี่ยวกับน้ำของทุกจังหวัด ขอเพียงให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้น

ตอนและจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนก่อน

### 2 พายุเติมน้ำเขื่อนพันวิฤฤติแล้ง

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังการติดตามนายคาฯ ลงพื้นที่ว่า จากสถานการณ์ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุทั้ง 2 ลูก ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น ทำให้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 12 แห่ง ที่มีน้ำน้อยกว่า 30% มีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วๆ นี้ เช่น เขื่อนจุฬาภรณ์เขื่อนแม่งวงอุดมธารา หลังจากที่ยกน้ำเขื่อนน้อยบำรุงแดนได้ผันน้ำจากเขื่อนน้อยไปแล้ว

นอกจากนี้ สทนช.คาดการณ์ว่า ช่วงวันที่ 29 ส.ค.-7 ก.ย.นี้ จะมีน้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็น ภาคเหนือ 1,890 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,760 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันออก 220 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันตก 1,800 ล้าน ลบ.ม. ภาคกลาง 200 ล้าน ลบ.ม. และภาคใต้ 270 ล้าน ลบ.ม. ส่วนสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำทั่วประเทศปัจจุบัน พบว่า มีปริมาณรวมอยู่ที่ 47,486 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 58%

สทนช.เน้นย้ำทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งน้ำทุกขนาด ลดการระบายน้ำ ซึ่งนอกจากจะลดผลกระทบให้แก่พื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมมากแล้ว ยังเป็นการเร่งเก็บกักน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้า ยกเว้นกรณีแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ มาก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำล้นได้ จึงต้องระบายน้ำเพื่อไม่ให้กระทบความมั่นคงของอ่างฯ

นอกจากนี้ ปัจจุบันพบว่า มี 4 แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ควบคุมระดับเก็บกักสูงสุด และมีระดับน้ำในอ่างฯมากกว่า 80% คือ หนองหาร จ.สกลนคร เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และเขื่อนปราชญ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

รวมถึงได้วิเคราะห์พื้นที่ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากพายุคาจิกิ ที่จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำ

หลายสาย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และเสี่ยงเกิดน้ำล้นตลิ่ง แม้ว่าหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและฝนตกต่อเนื่อง แต่ สทนช.ยังได้ประเมินพบว่า มี 7 จังหวัด ยังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง แหล่งน้ำมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ได้แก่ จ.ลำพูน ตาก อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย์ จึงประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เร่งปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในอ่าง

### สทนช.นัดถกเกษตรฯ-มท.6 ก.ย.

เลขาธิการ สทนช. กล่าวอีกว่า สำหรับการลงพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้ นายคาฯสั่งการให้ สทนช.บูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ และมหาดไทย พิจารณาแนวทางการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งเป็นการเร่งด่วน ซึ่ง สทนช.จะเชิญผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ มหาดไทย ผู้ว่าฯ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประชุมหารือในวันที่ 6 ก.ย.นี้ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติงบกลางบรรเทาผลกระทบประชาชน

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 5 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6420

หน้า: 1 (ล่างขวา), 6

Col.Inch: 146.28 Ad Value: 257,452.80

PRValue (x3): 772,358.40

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: ไทยผนึกกัมพูชาตีวงล้อมมาตรฐานจีเอพี'ปูทางสู่เป้าการค้า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ปี 63



# ไทยผนึกกัมพูชาตีวงล้อมมาตรฐานจีเอพี'ปูทางสู่เป้าการค้า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ปี 63

**การ**ลงพื้นที่ของ “สก โซเฟียก” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา และคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาศึกษางานพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่มาตรฐานจีเอพีใน ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ถือเป็นภารกิจที่เน้นย้ำและสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยว่ามีมาตรฐานสากล และยังเป็น การช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรทั้งสองฝ่ายให้มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งยังขยายการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศเพื่อปูทางสู่เป้าหมายการค้า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563

“ความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชาในครั้งนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างกันและนำไปสู่การขยายการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศให้บรรลุเป้าหมายการค้าที่ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 ตามที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการ โดยเน้นส่งออกพืชผลทางการเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทยสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดอาเซียน”

**วีระศักดิ์** **หวังศุภกิจโกศล** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการนำคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาลงพื้นที่พร้อมยกข้อมูลทางการค้าระหว่างสองประเทศ โดยในปี 2561 นั้น กัมพูชาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของไทยในอาเซียนและอันดับที่ 18 ของไทยในตลาดโลก โดยในปี 2561 การค้ารวมไทย-กัมพูชา มีมูลค่า 8,387.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 35.54 โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 6,851.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ



สำหรับในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 การค้ารวมไทย-กัมพูชา อยู่ที่ 5,063.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.52 สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์ และส่วนประกอบเครื่องยนต์ สันดาปภายในแบบลูกสูบ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ ผักและของปรุงแต่งจากผัก ถั่วและสาลี เคเบิ้ลที่หุ้มฉนวน อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์เส้นใยสำเร็จรูป ทองแดงและผลิตภัณฑ์

ส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับจากการลงพื้นที่ดังกล่าว วีระศักดิ์ย้ำว่าเป็นยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งก่อนที่ลงพื้นที่ดูงานของคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาครั้งนี้ได้มีการอบรมความรู้ความเข้าใจรวมทั้งได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐานเพื่อดำเนินการยกระดับคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกัมพูชาให้ได้มาตรฐานการนำเข้าของไทยด้วย

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 5 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6420

หน้า: 1 (ล่างขวา), 6

Col.Inch: 146.28 Ad Value: 257,452.80

PRValue (x3): 772,358.40 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ไทยผนึกกัมพูชาตีวงข้ามมาตรฐานจีเอฟพี1.5ทางสู่เป้าการค้า1.5หมื่นล้านดอลลาร์ปี63



“

ไทยและกัมพูชาต่างเป็น  
ประเทศที่ผลิตสินค้าเกษตร  
จึงเห็นความสำคัญของ  
การส่งเสริมความร่วมมือ  
ด้านสินค้าเกษตรระหว่าง  
กัน โดยมีการจัดตั้งคณะ  
ทำงานร่วมด้านการค้า  
สินค้าเกษตรเพื่อแก้ไข  
ปัญหาการค้าสินค้าเกษตร  
ประมง และปศุสัตว์

”

แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและข้อกำหนด  
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกิจกรรมการลงพื้นที่จังหวัด  
สระบุรีในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้คณะทำ  
งานฯนี้เช่นกัน” รมช.พาณิชย์ไทยกล่าวย้ำ

สำหรับแนวโน้มราคาและการทำตลาด  
ข้าวโพดในเดือนกันยายนนี้ คาดว่าปริมาณผลผลิต  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น  
เนื่องจากผลผลิตที่เกษตรกรปลูกไว้เริ่มทยอยออก  
สู่ตลาด ขณะที่โรงงานอาหารสัตว์ยังมีปริมาณความ  
ต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง สำหรับ

นอกจากนั้นแล้วผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้  
รับแนวคิดการบริหารจัดการด้านการค้าภายใน  
ประเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากประเทศไทย  
ไปปรับใช้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
ต่อประเทศคู่ค้ารวมทั้งต่อประเทศไทยต่อไปให้  
สามารถก้าวไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
จากนโยบายรัฐบาล และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี

“ไทยและกัมพูชาต่างเป็นประเทศที่ผลิต  
สินค้าเกษตร จึงเห็นความสำคัญของการส่งเสริม  
ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรระหว่างกัน โดยมี  
การจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการค้าสินค้าเกษตร  
เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าเกษตร ประมง และ  
ปศุสัตว์ระหว่างกันโดยมีระดับอธิบดีเป็นประธาน  
พิจารณาเรื่องการอำนวยความสะดวกและให้ข้อ  
เสนอแนะเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร  
ประมง และปศุสัตว์ ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจ

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 5 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6420

หน้า: 1 (ล่างขวา), 6

Col.Inch: 146.28 Ad Value: 257,452.80

PRValue (x3): 772,358.40 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ไทยผนึกกัมพูชาตีวงข้ามมาตรฐานจีเอพีปูทางสู่เป้าการค้า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ปี 63

แนวโน้มด้านราคาขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ดี (ราคา ณ วันที่ 27 สิงหาคม ที่ผู้ค้าท้องถิ่นรับซื้อข้าวโพดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 14.5% ประมาณ 8.60 บาท ราคาโรงงานอาหารสัตว์ 9.00-9.35 บาท) สูงกว่าราคาในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนเดือนกันยายน 2562 เนื่องจากคาดว่าปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ขณะที่โรงงานอาหารสัตว์ยังมีปริมาณความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เท่าเดิม น่าจะส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง

อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ดูงานครั้งนี้เป็นไร้เจริญรุ่งเรืองของเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานจีเอพีข้าวโพดเมล็ดแห่งจากกรมวิชาการเกษตร “เจริญพงศ์ การีหว่าง”) และเป็นไร้ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ปลูกพืชเพื่ออุตสาหกรรมด้วยทั้งไร้ไร้มีขนาด 27 ไร่ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาแล้ว 55 วัน (เวลาเพาะปลูกพร้อมเก็บเกี่ยวคือ 120 วัน) ซึ่งการเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานจีเอพี จะส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตอื่นๆ ที่ทำให้มีต้นทุนลดลง เช่น การจัดบันทึกข้อมูลของพืช การจัดเก็บสารเคมีอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น ช่วยลดต้นทุนต่างๆ ที่ไม่จำเป็นออกไปได้อีกด้วย

สำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices) หรือเรียกย่อๆ ว่าจีเอพี นั้น หมายถึงแนวทางในการทำเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการนี้ได้รับการกำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ

ปัจจุบันประเทศไทยได้นำหลักเกณฑ์นี้มาประยุกต์ใช้ใน 3 ประเภท ประกอบด้วย จีเอพี สำหรับพืช ของกรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว จีเอพี สำหรับปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ และ จีเอพี สำหรับสัตว์น้ำ ของกรมประมง โดยการตรวจรับรองระบบจีเอพีมี 3 ระดับประกอบด้วย กระบวนการผลิตที่ได้ผลผลิตปลอดภัยและปลอดจากศัตรูพืชและกระบวนการผลิตที่ได้ผลผลิตปลอดภัย ปลอดภัยจากศัตรูพืชและคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค

สำหรับประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือจีเอพีสำหรับพืช ซึ่งปัจจุบันมีพืชที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว 24 ชนิด ประกอบด้วย ผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน ลำไย สับปะรด ส้มโอ มะม่วงและส้มเขียวหวาน เป็นต้น พืชผัก ได้แก่ มะเขือเทศหน่อไม้ฝรั่ง คื่นช่าย หอมหัวใหญ่ กระหล่ำปลี พริก ถั่วฝักยาว ถั่วลิสง เต้าหู้ กากถั่วขาวปรี ข้าวโพด ไม้ดอก กล้วยไม้ และพืชอื่นๆ อาทิ กาแฟ มันสำปะหลังและยางพารา

● สุรัตน์ อัดตะ/suratatta0402@gmail.com ●

## หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินรับรองฟาร์มจีเอพี

ข้อกำหนด	เกณฑ์ที่กำหนด	วิธีการตรวจประเมิน
1. แหล่งน้ำ	น้ำที่ใช้ต้องได้จากแหล่งที่ไม่มีมลพิษปนเปื้อนวัตถุอันตรายและจุลินทรีย์	วิเคราะห์คุณภาพน้ำ
2. พื้นที่ปลูก	ต้องไม่มีวัตถุอันตรายและจุลินทรีย์ที่จะทำให้เกิดสารตกค้างและปนเปื้อนในผลผลิต	วิเคราะห์คุณภาพดิน
3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร	หากใช้สารเคมีต้องได้รับคำแนะนำหรือตามฉลากที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น	ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาสารเคมี, สุ่มตรวจสอบสารพิษตกค้าง
4. การเก็บรักษาและขนย้ายผลผลิตในแปลง	สถานที่เก็บรักษาและอุปกรณ์ขนย้ายต้องสะอาด	ตรวจสอบสถานที่ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุและวิธีการขนย้าย
5. การบันทึกข้อมูล	ต้องมีการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนการผลิต	ตรวจสอบบันทึกข้อมูลของเกษตรกรตามแบบบันทึกข้อมูล
6. การผลิตให้ปลอดภัยจากศัตรูพืช	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวของไม่มีศัตรูพืชติดอยู่	ตรวจสอบบันทึกข้อมูลและการคัดแยก
7. การจัดการผลผลิต	ต้องคัดแยกผลผลิตไม่ได้คุณภาพไว้ต่างหาก	ตรวจสอบบันทึกข้อมูลและการคัดแยก
8. การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติการหลังเก็บเกี่ยว	เก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ในแผนการควบคุมการผลิต อุปกรณ์ที่ใช้ต้องสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค	ตรวจสอบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบพินิจอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการเก็บเกี่ยว

# ในหลวงทรงห่วงใยราษฎร รับสั่งดูแลประช.ให้ดีที่สุด

## ในหลวงทรงห่วงใยราษฎรรับสั่งดูแลประช.ให้ดีที่สุด

**ผู้จัดการรายวัน 360°** - นายกฯ เผยในหลวง ร.๑๐ ทรงห่วงใยราษฎร มีพระราชกระแสรับสั่งดูแลประชาชนให้ดีที่สุด ถก 17 ผวจ.ภาคเหนือ เร่งเจรจาเอกชนจัดทำพื้นที่รับน้ำ และกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด ก่อนลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนที่ อ.วังทอง จ. พิษณุโลก ศูนย์อำนวยการนำ เฉพาะกิจ เตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแม่น้ำยม แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำโขง จากอิทธิพลของพายุ “คาจิกิ”

อ่านต่อหน้า 4

วานนี้ (4 ก.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ที่ จ.พิษณุโลก และสุโขทัย

ทั้งนี้ ก่อนที่จะลงพื้นที่พบปะประชาชนนั้น ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าฯ ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายว่า วันนี้ นำรัฐมนตรีมาด้วย ทั้ง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ส่วนรัฐมนตรีท่านอื่น บางคนติดการประชุมสภาฯ เลยมาด้วยไม่ได้ แต่ก็ยังมีปลัดกระทรวงมาด้วยหลายคน

ลำดับแรกขอทักข้อเรื่องพื้นที่กักเก็บน้ำ โดยให้หาแนวทางคุยกับเอกชนที่มีพื้นที่ เพื่อจัดทำพื้นที่กักเก็บน้ำในโครงการต่างๆ เพื่อบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะในลุ่มน้ำยม พื้นที่ จ.พิษณุโลก และสุโขทัย หากโครงการใหญ่ดำเนินการได้ยาก ก็ต้องทำโครงการเล็กไปก่อน เพื่อให้สามารถได้ประโยชน์ในภาพรวม พร้อมทั้งจะต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอย่าให้เกิดการระบายน้ำทั้งอย่างเดียว แต่ต้องเอาน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ทางด้านพื้นที่การเกษตรด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือระยะสั้นประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น การฝึกอาชีพหลังน้ำลด เพราะนอกเหนือจากการบริหารจัดการน้ำแล้วรัฐบาลต้องการให้ประชาชนต้องดูในเรื่องของการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ และเป็นที่ต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นชนิดของพืช หรือการปศุสัตว์ ส่วนเรื่องงบประมาณโครงการไหนถ้ายังไม่มียก รัฐบาลก็พยายามจะจัดทำให้ ทั้งนี้รู้สึกเสียใจกับ

การสูญเสียของประชาชน ซึ่งรัฐบาลจะดูแลอย่างเต็มที่ ตามระเบียบ

“ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงห่วง และมีพระราชกระแสรับสั่งมาโดยตลอดให้ดูแลประชาชนให้ดีที่สุด” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นายกฯ กล่าวว่า ขณะนี้ปัญหาสำคัญคือลำน้ำยมไม่สามารถสร้างเขื่อนใหญ่ได้อย่างเขื่อนแก่งเสือเต้น ดังนั้นจึงต้องไปมองหาวิธีการสร้างเขื่อนเล็กๆ แทน แต่ตอนนั้นต้องดูเรื่องของการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งกระทรวงการคลัง มีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว พร้อมขออย่าข้าราชการระดับจังหวัด จะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีข้อมูลชี้ชัดเจนส่งให้กับรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวล่วงหน้า พร้อมจัดเตรียมการดูแลประชาชนไว้รองรับด้วย

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ ถือว่ามีการสูญเสียมาก จึงขอทักผู้ว่าฯ ใช้กลไกที่มีแจ้งเตือนประชาชน ขณะเดียวกันประชาชนจะต้องไม่ประมาท เช่น การเข้าไปในพื้นที่น้ำไหลแรง แล้วถูกน้ำพัดเสียชีวิตโดยที่ จ.ร้อยเอ็ด เสียชีวิต 4 คน ขอนแก่น 3 คน นอกจากนี้ยังมีความเสียหายของอาคารบ้านเรือน

ในส่วนของความพร้อม ได้สั่งทุกจังหวัดให้มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า มีการประสานงานที่ชัดเจน และเตรียมความพร้อมพายุลูกใหม่ที่อาจจะเข้ามา ให้เกิดการทำงานต่อเนื่อง และจะต้องมีการเตรียมความพร้อมไปยังพื้นที่นาลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วย และต้องประสานงานกับ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในการบริหารจัดการน้ำภาพรวม โดยเน้นความสำคัญตอนนี้คือ การจูงน้ำไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในช่วงน้ำแล้ง ซึ่งจะต้องมีการจัดทำแผนเป็นรายจังหวัด ตอนนี้สิ่งสำคัญ คือการดูแลประชาชนอย่างทันทั่วทุกด้าน พื้นที่ไหนต้องมีการอพยพประชาชนต้องแจ้งอย่างรวดเร็ว และให้การช่วยเหลือตามขั้นตอน ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวลที่จะถูกตำหนิ ซึ่งผู้ว่าฯ สามารถสั่งการด้านนโยบายได้ทันทีตาม

ความเหมาะสม โดยสรุป คือต้องเข้าพื้นที่โดยเร็ว ดูเส้นทางคมนาคม ดูการดำรงชีพของประชาชน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน กล่าวว่ ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ มีการเตรียมความพร้อมเผื่อระวัง 24 ชม. โดยบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานเตรียมพื้นที่หลังน้ำลด ส่งความช่วยเหลือให้ประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุด ซึ่งจะต้องเร่งเข้าตรวจสอบข้อมูลความเสียหาย โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ทุกพื้นที่ต้องเร่งสำรวจความเสียหาย และภายใน 1 สัปดาห์หลังน้ำลด จะต้องมีการรายงานข้อมูลเข้ามาพร้อมกับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พยายามจูงน้ำมาใช้ประโยชน์ในภายหลัง และจะต้องพิจารณาแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม ขณะทีกรมประมงจะต้องจัดหาพันธุ์ปลาเลี้ยง เพื่อสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง ส่วนพืชไร่ พืชสวน ที่ได้รับความเสียหาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปดูเรื่องเมล็ดพันธุ์ การปลูกพืชทดแทน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย และมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2,000 ชุด ณ วัดดงพลวงศรีวนาราม บ้านดงพลวง ต.วังพิรุณ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ดีใจที่ได้มาเยี่ยมประชาชนชาวพิษณุโลกด้วยตนเอง และได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าฯ 17 จังหวัด เพื่อพิจารณาใช้งบประมาณในการสร้างความเข้มแข็งให้พื้นที่ รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการหาแนวทางในการเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ ด้วยวิธีจูงน้ำมาเก็บไว้เพื่อใช้ในฤดูแล้ง นำพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่แล้วมา





พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วม และให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ที่ จ.พิษณุโลก และสุโขทัย โดยมีประชาชนมารอต้อนรับและให้กำลังใจจำนวนมาก วานนี้ (4 ก.ย.)

สร้างอาชีพให้กับประชาชน ทั้งนำปลามาเลี้ยง และสัตว์น้ำมาปล่อย เพื่อเป็นอาหารสำหรับประชาชน และสร้างอาชีพประมงในชุมชน เพิ่มรายได้รวมทั้งจัดหาโค กระบือพันธุ์ดี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยง รวมทั้งบัตรสวัสดิการ ก็จะดูแลให้

ทั้งนี้ การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต้องทำทั้งระบบ ระยะสั้น กลาง และยาว ทุกคนต้องร่วมมือกัน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ และเทคโนโลยี เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทันกับสถานการณ์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูกพืชด้วย ซึ่งรัฐบาลก็เร่งแก้ปัญหาการเกษตร ทั้งเรื่องที่ดิน สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช ลดต้นทุนการผลิต เช่น การทำปุ๋ยให้ตรงกับพืชแต่ละพื้นที่

นายกรัฐมนตรียังเตือนให้พร้อมรับมือพายุลูกใหม่ที่กำลังจะมาถึง ยกระดับการแจ้งเตือนการอพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัย และฝากให้ประชาชนทั้งประเทศรักกัน ขอให้ร่วมมือกันในพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งทรงรับสั่งห่วงใยประชาชนและให้รัฐบาลดูแลประชาชนให้ดีที่สุด ซึ่งรัฐบาลยืนยันดูแลคนไทยทั้งประเทศ

นายกรัฐมนตรียังฝากข้าราชการให้ถือว่าประชาชนเป็นครอบครัว มีเรื่องร้องทุกข์ใด ก็ไปแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรม และฝากประชาชนให้ใช้

จ่ายอย่างประหยัดด้วย เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ประตुरะบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ต่อไป

**เตือนเฝ้าระวังริมน้ำยม-เจ้าพระยา-โขง**

นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจได้ออกประกาศฉบับที่ 6 เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแม่น้ำยม แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำโขง เนื่องจากอิทธิพลของพายุ "โพดุล" ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่ส่งผลให้น้ำทำในแม่น้ำสายหลักมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในระดับวิกฤตและทำให้น้ำล้นตลิ่ง

ทั้งนี้ ยังมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "คากิ" ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) "คากิ" แล้ว บริเวณเมืองสาละวัน สปป.ลาว ส่งผลให้ทุกภาคมีฝนตกหนัก ช่วงวันที่ 3-4 กันยายนนี้ จะมีฝนตกหนักบริเวณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ ได้ติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำแม่น้ำยม ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง จึงมีน้ำท่วมซึ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำสองฝั่งลำน้ำ บริเวณ อ.สวรรคโลก อ.ศรีสำโรง และ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น //แม่น้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่ อ.เมืองนครสวรรค์ต่อเนื่อง//แม่น้ำโขง ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยน้ำจะล้นตลิ่งคืนนี้สูงกว่าตลิ่งประมาณ 1.50-2 เมตร ในวันที่ 6 กันยายนนี้

นายสำเริง กล่าวย้ำว่า ได้เตรียมการรับสถานการณ์น้ำช่วงวันที่ 3-4 กันยายน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศ และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมพิจารณาความเหมาะสมการปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำหลาก โดยไม่กระทบกับพื้นที่ทำนน้ำ รวมถึง เตรียมการรับน้ำเข้าทุ่งบางระกำและเสริมแนวป้องกันชุมชนเมือง จ.สุโขทัย สูงประมาณ 1 เมตร เพื่อเตรียมรับน้ำหลาก สนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือให้ความช่วยเหลือ และประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบด้วย.



“บุญ” เข้าเวรโลกข่าว

ประจำวันพุธที่ 5 กันยายน 2562..... ■ มาตรการจำกัดการใช้ 3 สารเคมีเกษตรที่จะมีผลบังคับใช้ 20 ต.ค.นี้ สารพัดวิธีที่คิดกันขึ้นมา จะบรรลุเป้าประสงค์ คณะกรรมการวัตถุอันตราย แก้ไข เพราะหลายอย่างดูแล้วไม่ต่างอะไร แก้ปัญหาหนึ่งสร้างอีกปัญหาขึ้นมาแทน..... ■ มาตรการจำกัดโควตานำเข้า ที่เอสดีเอ็นเอเข้าย้อนหลัง 3 ปี (2557-2559) ของผู้ประกอบการแต่ละราย มาหาค่าเฉลี่ยแล้วหาร 2 พุดง่ายๆ จะให้เกษตรกรซื้อได้น้อยลง ครั้งหนึ่งมีคำถามตามมามากมาย ผู้ค้ารายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในปี 2560 หหมดโอกาสค้าขายมัย จะเป็นการทำลายระบบการค้าเสรี แล้วสร้างระบบให้ขาใหญ่ฮั้วผูกขาดรีเปลา จำกัดสินค้าให้น้อยลง บีบผู้ค้าให้มีน้อยราย ใครได้ประโยชน์เมื่อเกษตรกรต้องจ่ายแพง แทนที่จะส่งเสริมให้มีการแข่งขันเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร กลับทำตรงกันข้าม..... ■

เอาอะไรมาเป็นหลักคิดแก้ปัญหา มโนจากห้องแอร์โดยไร้ความรู้หรือเปล่า ก่อนจะคิดมาตรการเคยถามตัวเองไหม สารเคมีไม่ว่าจะมีกี่ร้อยชนิด เกษตรกรเขาอยากใช้มัย ตอบให้แทนเลยก็ได้ ไม่มีเกษตรกรคนไหนอยากใช้แม้แต่หยดเดียว เพราะมันต้องเสียเงินซื้อมาทั้งนั้น ชีวิตเกษตรกรไม่เหมือนราชการ ที่จะทำอะไรที่ ใช้แต่ของฟรีเบิกจากหลวงแถมได้มาแล้วต้องรีบผลาญใช้ให้หมดๆไป ไม่อย่างนั้นปีหน้าจะถูกต้องบ เพราะคิดนิสัยเช่นนี้ มาหรือเปล่า การตั้งโจทย์แก้ปัญหาเลยผิด ทีกหักไปเอง เกษตรกรอยากจะใช้สารเคมีพรว้าเพื่อเหมือนราชการที่ได้ของมาฟรี ทั้งที่เกษตรกรไม่ได้อยากใช้ แต่ที่ใช้เพราะจำเป็นและจ่ายถูกกว่าวิธีอื่น ถ้าอยากให้เกษตรกรใช้น้อยลง ไม่ต้องคิดอะไรให้ซับซ้อน กระทรวงเกษตรฯมิใช่หรือ มีหน้าที่ให้ความรู้เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีให้ถูกที่ ถูกวิธี ถูกเวลา ทำแล้วได้ผล ลดค่าใช้จ่ายได้จริง เดี่ยวเขาทำตามลดการใช้เอง เพียงแต่อย่าทำตัวเป็นพ่อค้าเชียร์ขายของชะเองก็เท่านั้น.

บุญ